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[เดลินิวส์] - "ดาว์พงษ์"มึน สกสค.จ้างที่ปรึกษาเกินโหล
จี้ยกเครื่องด้านกฏหมาย ติงพักงานผู้บริหารล่าช้าทำสอบสวนสะดุด
ขณะที่"พินิจศักดิ์"ยื่นหนังสือลาออกจากปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.

วันนี้ (30 ส.ค.)พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เมื่อเร็วๆนี้
ตนได้กำชับเรื่องการติดตามการทำงานของ สกสค. รวมถึงพิจารณาการปรับปรุง
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่า
ควรมีการแยกหน่วยงาน สกสค. องค์การค้า และคุรุสภา ออกจาก พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว
เพื่อให้เป็นหน่วยงานนิติบุคคล ที่มีความคล่องตัวมีอิสระในการทำงาน
โดยขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานฝ่ายกฎหมายขึ้นมาพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมีที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ
เป็นประธาน เบื้องต้นตนเสนอว่า แต่ละหน่วยงานควรมีกฎหมายเป็นของตัวเอง
แต่คงยังไม่ได้สรุปได้ว่ากฎหมายใหม่นี้จะออกมาในทิศทางไหน
แต่ได้มอบให้คณะทำงานกลับไปดูรายละเอียดและนำกลับมาเสนออีกครั้งในการประชุม สกสค.วันที่ 12 ก.ย.นี้

 "นโยบายรัฐบาลต้องการรวบรวม พ.ร.บ.ที่มีความเกี่ยวโยงกันไว้ในฉบับเดียวกัน แต่หน่วยงานทั้ง 3
ไม่ว่าจะเป็น สกสค. คุรุสภา หรือองค์การค้าฯ ซึ่งรูปแบบการทำงานมีความแตกต่างกันแต่กลับนำไปรวมไว้ใน
พ.ร.บ.สภาครูฯฉบับเดียว ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นหากแยกกฎหมายออกมาเป็นของตัวเองก็น่าจะทำงานคล่องตัวขึ้น" รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า
สำหรับกฎหมายเดิมเราพบปัญหาที่มาของ เลขาธิการ และรองเลขาธิการ สกสค. มีอำนาจหน้าที่ที่เกินเลย
อีกทั้งยังมีการตั้งที่ปรึกษาของ สกสค.มากถึง 15 คน รับเงินเดือนรวมกันหลายแสนบาทต่อเดือน
ซึ่งหากมีความจำเป็นในการแต่งตั้งจริงก็ควรตั้งที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับองค์กรมากกว่า

 พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวอีกว่า ในช่วง 1 ปี ที่นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
สกสค. ได้ตัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างที่ปรึกษา และรองเลขาธิการ สกสค.บางตำแหน่งลง
ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณของ สกสค.ไปได้ถึง 109 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหาก สกสค.มี
พ.ร.บ.เป็นของตัวเอง จะทำให้หน่วยงานอย่างองค์การค้าฯ มีมาตรฐานในการคัดเลือก ผอ.องค์การค้าฯ รวมถึง
สกสค.จะมีการถ่วงดุลอำนาจไม่ใช่ใช้เงินจ้างคนโน้นคนนี้มาทำงานโดยไม่มีลิมิต
นอกจากนี้ตนยังได้ติงเรื่องการพักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จำนวน 5 คน ไปว่า เรื่องความไม่ชอบมาพากลใน
สกสค.ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารทั้ง 5 คนเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่เหตุใด สกสค.จึงปล่อยมาตั้งนานไม่ทำการพักงาน
เพื่อให้กระบวนการสอบสวนทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 29 ส.ค.
นายพินิจศักดิ์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.ให้ที่ประชุมพิจารณา
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